



ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

ตามประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ปฏิบัติงานประจำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น นั้น

ในการนี้ สถาบันจึงประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการสอบ ดังนี้

หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่การของสถาบัน จะประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมด้านต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันถือเป็นที่สุด

กำหนดการสอบคัดเลือก

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

สถานที่สอบ : ชั้น 2 อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร  
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องแอนด์โรมเมตา	สอบข้อเขียน วิชาความรู้ด้านดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ หมายเหตุ : อุปกรณ์การสอบ คือ ปากกาและน้ำยาลบคำผิด ** ผู้มีสิทธิสอบกรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้คุมสอบ
เวลา 12.00 น.	ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://www.NARIT.or.th">www.NARIT.or.th</a>
เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารท้องฟ้าจำลองและ นิทรรศการ	สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องมีรายชื่อตาม ประกาศฯ เท่านั้น

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทางเว็บไซต์ [www.NARIT.or.th](http://www.NARIT.or.th) หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-121-268 ต่อ 284

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในปัจจุบัน (Covid-19) สถาบันจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค Covid-19 ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิรับการสอบคัดเลือกควรมาถึงสถานที่สอบก่อนการสอบอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
2. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ที่บริเวณหน้าห้องสอบ
3. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองเท่านั้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



(นายศรัณย์ โปษยะจินดา)  
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ